



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

๗๖/๖๔

เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่งคนงานสนามกีฬา จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการเลือกสรรโดยทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ วรรคสองของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุด ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี โดยหากมีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง การเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกุเซ็ง ยาวอหะซัน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๔)

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งคนงานสนามกีฬา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๒	นายรุตสลาม ดอเลาะ	ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัววันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี
๒	๐๐๐๔	นายธวัชชัย สุภาพาบ	
๓	๐๐๐๕	นายอับดุลซาฟี อาแว	
๔	๐๐๐๓	นายอีฟอฟ เจ๊ะเต๊ะ	